

# Tranh luận thẳng thắn, tìm giải pháp cho những vấn đề nổi cộm

**BÀI 5: GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG BÁC SĨ XIN RA KHỎI NGÀNH**



Thăm khám sức khỏe bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải.

**C**hất vấn đồng chí Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế, các đại biểu: Nguyễn Thanh Tuấn, tổ Vũ Thư và Vũ Xuân Hùng, tổ Quỳnh. Phụ đặt vấn đề về thực trạng công tác xã hội hóa y tế ở tỉnh ta, công tác quản lý của ngành và định hướng trong thời gian tới? Thực trạng, giải pháp của ngành để quản lý các bệnh viện công lập được xã hội hóa. Giải pháp của ngành với việc bác sĩ từ bệnh viện công sang bệnh viện tư? Biện pháp quản lý, nâng cao chất lượng thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh bằng quỹ bảo hiểm y tế?

phần nâng cao chất lượng khám, điều trị cho người bệnh. Để thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa y tế, Sở Y tế đã tổ chức triển khai, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc xã hội hóa theo đúng hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh. Khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa để phát triển, giảm được đầu tư công trong lĩnh vực y tế. Tổ chức thẩm định, đồng ý chủ trương các hoạt động xã hội hóa theo đúng phân cấp; phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các đề án, dự án theo đúng quy định. Hàng năm, Sở chủ động phối hợp với các ngành tổ chức kiểm tra, đánh giá, thực hiện các đề án xã hội hóa, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế.

Đây là một trong các hình thức xã hội hóa theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Y tế đã thẩm định, đồng ý chủ trương, giao cho giám đốc các bệnh viện phê duyệt đề án, lựa chọn đối tác đầu tư, xây dựng cơ chế, công khai, minh bạch danh mục và giá dịch vụ y tế cũng như quyền lợi của các bên, thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Qua kiểm tra hàng năm không phát hiện thấy các sai sót trong thực hiện liên doanh liên kết, các dịch vụ thực hiện trên máy x-ray hội đồng liên doanh, quan bảo hiểm xã hội tỉnh đồng ý thanh toán, chỉ trả. Năm 2019, kiểm toán Nhà nước khu vực XI đã thực hiện kiểm toán chuyên đề về chủ trương xã hội hóa khám chữa bệnh công lập, trong đó có nội dung liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế của 9 đơn vị nêu trên đánh giá cao tính hiệu quả và chính xác của các đề án trên; đồng thời khẳng định Sở Y tế Thái Bình đã quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện thực hiện theo đúng quy định.

đặc biệt là trạm y tế nhiều năm không tuyển dụng được bác sĩ, dẫn đến nguy cơ thiếu bác sĩ trầm trọng.

Để giải quyết tình trạng trên, ngành Y tế đề xuất một số giải pháp đó là: Các cơ sở y tế công lập trong tỉnh cần đổi mới cơ chế quản lý, đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút mọi nguồn lực phát triển bệnh viện, tạo môi trường làm việc thân thiện để cán bộ y tế phát huy hết tay nghề, trình độ phục vụ người bệnh. Tăng cường đào tạo nghề chuyển giao công nghệ tuyến trên xuống tuyến dưới thông qua các đề án, dự án; qua đó cán bộ được tiếp nhận, thực hiện những kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu. Tỉnh cũng cần có cơ chế đặc thù để thu hút cán bộ y tế, đặc biệt là bác sĩ về tỉnh công tác; đồng thời quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị từ nguồn ngân sách nhà nước cho các bệnh viện chưa thực hiện tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên và chi đầu tư. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập nâng cao đời sống, có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với sự phục vụ của cán bộ đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

### Nâng cao chất lượng thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh BHYT

Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc: hiện nay nhiều cử tri là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phàn nàn về chất lượng thuốc và vật tư y tế chưa thật tốt trong khám chữa bệnh bằng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), đồng chí Phạm Văn Dịu cho biết: Trong những năm qua, tất cả các thuốc trúng thầu được sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh không có

thuốc nào bị đình chỉ lưu hành hoặc phải thu hồi liên quan đến chất lượng thuốc. Điều này khẳng định thông tin về chất lượng thuốc chưa tốt trong khám chữa bệnh BHYT là chưa phù hợp. Việc cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế được thực hiện theo hình thức đấu thầu tập trung nhằm thống nhất giá giữa tất cả các bệnh viện. Đây là quy định bắt buộc theo Luật Đấu thầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và tại Thái Bình đã được thực hiện nhiều năm nay và hoàn toàn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Hầu hết thuốc, vật tư y tế lưu hành trên thị trường đều đã được Bộ Y tế cấp phép và lưu hành hợp pháp. Các nhà sản xuất, doanh nghiệp đều có cơ hội trúng thầu như nhau và việc trúng thầu chỉ liên quan đến yếu tố giá và thông thường giá thấp nhất sẽ trúng thầu. Điều này đồng nghĩa với thuốc đắt tiền, hàng sản xuất lớn, có thương hiệu, sản xuất tại các nước châu Âu khó có cơ hội trúng thầu.

Để khắc phục tình trạng trên, các bệnh viện cần phải phát huy vai trò của hội đồng thuốc và điều trị trong việc xây dựng phác đồ điều trị, lựa chọn thuốc có phù hợp, ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất tại các nước châu Âu đối với các trường hợp bệnh nặng, cấp cứu hoặc các đối tượng bệnh nhân là trẻ em, phụ nữ có thai và người cao tuổi. Tăng cường truyền thông, tư vấn cho người nhà, bệnh nhân trong việc sử dụng một số thuốc không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT nhưng phải sử dụng để bảo đảm yếu tố chuyên môn trong điều trị. Khuyến khích người dân, bệnh nhân sử dụng các dịch vụ theo yêu cầu được truyền thông, tư vấn cho người nhà, bệnh nhân trong việc sử dụng một số thuốc không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT nhưng phải sử dụng để bảo đảm yếu tố chuyên môn trong điều trị. Khuyến khích người dân, bệnh nhân sử dụng các dịch vụ theo yêu cầu được truyền thông, tư vấn cho người nhà, bệnh nhân trong việc sử dụng một số thuốc không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT nhưng phải sử dụng để bảo đảm yếu tố chuyên môn trong điều trị.

(còn nữa)  
**NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN**



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện tốt xã hội hóa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

# XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HUYỆN THÁI THỤY Chủ động tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa

*Để phục vụ tưới, tiêu cho 13.600ha lúa mùa và 5.500ha cây màu vụ đông năm 2019, thời điểm này, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) huyện Thái Thụy đang nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp đủ nước cho sản xuất, tiêu ứng kịp thời khi có mưa bão xảy ra.*



Trạm bơm Khai Lai (xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy) sẵn sàng tiêu ứng trong mùa mưa bão.

**N**hững ngày đầu tháng 8, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Thái Thụy nói riêng xảy ra mưa to và rất to. Để chủ động tưới, tiêu ứng, Xí nghiệp KTCTTL huyện đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cụm thủy nông, các trạm bơm tưới ứng trên địa bàn huyện huy động toàn bộ nhân lực, máy móc thực hiện các giải pháp nhằm tiêu thoát nước nhanh nhất. Có mặt tại trạm bơm Thủy Nguyên (xã Thái Thủy), chúng tôi thấy công nhân của trạm đang tích cực với bèo bồng, vật cản để khơi thông dòng chảy. Ông Đào Thanh Chương, trạm trưởng trạm bơm Thủy Nguyên cho biết: Để phòng, chống ngập úng trước ảnh hưởng của bão số 3, trạm đã huy động 100% quân số trực hành trạm bơm, chúng tôi đã tiến hành thu dọn bèo, rác thải trong bể hút, vệ sinh nhà máy và kiểm tra các thiết bị đóng, ngắt mạch điện, vận hành thử máy bơm...

Cũng theo ông Chương, trạm bơm Thủy Nguyên là 1 trong 3 trạm bơm tiêu ứng lớn trên địa bàn huyện, hiện có 5 máy bơm với công suất 1.800m<sup>3</sup>/giờ/máy. Trạm có nhiệm vụ tiêu ứng cho các vùng ứng tưới thuộc khu vực phía Nam huyện. Trước mùa mưa bão năm nay, trạm đã tiến hành kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng toàn bộ máy bơm bảo đảm vận hành tốt theo đúng chỉ

đạo của Xí nghiệp KTCTTL huyện. Đồng thời, huy động lực lượng túc trực thường xuyên, có trách nhiệm tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn máy móc, thiết bị trong mùa mưa bão.

Thái Thụy là huyện ven biển, có nhiều vùng ứng tưới xen kẽ với tổng diện tích thường xuyên ngập úng gần 1.500ha. Đặc thù về địa lý, địa hình như trên đặt ra rất nhiều khó khăn cho Xí nghiệp KTCTTL huyện trong công tác chống úng và điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là trong vụ mùa - thời điểm thường xảy ra mưa bão. Ông Lê Ngọc Huyền, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Để đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất vụ mùa và công tác phòng, chống bão, lũ năm 2019, ngay từ đầu vụ, Xí nghiệp đã xây dựng phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông và phương án phòng, chống úng năm 2019. Tổ chức triển khai tới tất cả các xã, thị trấn, các HTX SXKD DVNN trong huyện để thống nhất trong chỉ đạo, điều hành xuyên suốt. Đồng thời, chủ động triển khai việc tu bổ, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc, công trình thủy lợi, trong đó ưu tiên sửa chữa trạm bơm tiêu ứng, công đập nhỏ đồng để bảo đảm công trình luôn sẵn sàng phục vụ sản xuất. Đầu tư kinh phí nạo vét các sông trực, sông dẫn, giải tỏa dòng chảy, thu gom rác thải trên các tuyến sông.

**TRẦN TUẤN**

# Làm giàu từ mô hình tiểu cảnh mini

*Từ những miếng gạch vụn, xi măng, bằng đôi bàn tay khéo léo, anh Trần Thanh Tùng ở thôn Tăng Bổng, xã Tân Lập (Vũ Thư) đã tạo ra những mô hình tiểu cảnh mini độc đáo được nhiều khách hàng ưa chuộng, mang lại thu nhập cao cho gia đình.*

**N**gay từ bé, chứng kiến cha mình làm được những chậu cây cảnh rất đẹp mắt, anh Tùng luôn ấp ủ niềm đam mê với nghề sinh vật cảnh. Năm 2015, anh bắt đầu tìm hiểu về những mẫu tiểu cảnh trên thị trường nhưng khó khăn nhất là thiếu vốn và hình thành ý tưởng. Anh cho biết: Tôi phải tự tìm hiểu trên mạng internet và thuê người chụp lại những mẫu nhà cổ, cây đá, giếng nước, sân đình từ Bắc vào Nam, từ đó nghiên cứu, hình thành ý tưởng, phối hợp các cây, con vật, đồ không gian, khung cảnh

làm nên những mẫu tiểu cảnh mini đẹp mắt. Từ kích thước chuẩn, tỉ mỉ chia tỷ lệ bảo đảm và đủ mô hình có nhỏ nhưng vẫn phải cân đối, hài hòa giữa các chi tiết, sinh động và tạo được ấn tượng với người xem. Làm mô hình tiểu cảnh mini đòi hỏi sự kỳ công, tỉ mỉ của người thợ nên mỗi mô hình phải mất từ 2 - 3 ngày với 4 lao động cùng làm thì mới xong một sản phẩm. Anh phải huy động cả vợ con để cùng làm cho kịp đơn hàng của khách. Mỗi sản phẩm làm ra đều mang tính nghệ thuật, người làm phải chăm chú,

tỉ mỉ trong từng họa tiết, hoa văn trên gạch, một khi đã cắt hỏng thì không thể làm lại được. Chính vì thế, các chi tiết như mái đình, giếng nước, cầu, mái ngói đều được anh và gia đình làm trông như thật với một không gian hài hòa. Hiện nay, chơi tiểu cảnh mini là một trào lưu ngày càng được nhiều người ưa thích, lựa chọn, đặc biệt với những gia đình không có không gian để bài trí những tiểu cảnh lớn, thích hợp với những ngôi nhà ở đô thị. Điều đặc biệt là những mô hình tiểu cảnh mini do anh Tùng làm ra

là không chiếm nhiều diện tích, thích hợp để bài trí trong phòng khách, phòng làm việc, tạo điểm nhấn về mỹ thuật, tạo không gian xung quanh nên được nhiều người tới đặt mua. Bình quân mỗi mô hình có giá từ 1,5 - 5 triệu đồng tùy kích cỡ, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình anh thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm. Mô hình tiểu cảnh mini do anh Tùng thường lấy ý tưởng từ không gian, kiến trúc nhà cổ thời xưa nên tạo được sự gần gũi và thích thú với người chơi. Anh Lê Nho Truyền, thành

phố Phan Thiết (Bình Thuận) chia sẻ: Thấy những mô hình tiểu cảnh mini được anh Tùng bày bán trên mạng internet rất đẹp mắt, mang tính nghệ thuật cao nên tôi quyết tâm hỏi mua bằng được. Giá cả hợp lý lại được anh Tùng chia sẻ thêm nhiều kiến thức về kiến trúc nhà cổ nên tôi thấy rất hứng thú.

Mỗi mô hình tiểu cảnh mini sau khi hoàn thiện phần khung với các chi tiết như mái đình, sân, lầu vọng nguyệt, cầu... được anh Tùng đem phối hợp với các loại cây cảnh như cây si, cây sung để tạo không gian giống với kiến trúc nhà cổ. Các loại cây cũng được anh chọn lựa rất kỹ từ những nhà vườn có uy tín bảo đảm 100% cây đều sống trong không gian mô hình tiểu cảnh. Ngoài công đoạn cấy ghép cây bảo đảm cây sinh trưởng và phát triển tốt, anh còn phải tạo thế cho mỗi loại cây để tạo sự hài hòa cho mỗi tác

phẩm. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, anh Tùng cho biết: Nhu cầu của khách hàng chơi mô hình tiểu cảnh ngày càng cao nên tôi sẽ không ngừng tìm

tòi, học hỏi và vẽ lại những thiết kế cầu kỳ, độc đáo, tìm ra những nét đẹp, điểm nhấn trong phong cách xây nhà cổ của ông cha để thể hiện nét đẹp truyền thống

văn hóa lâu đời của dân tộc trên mỗi sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

**TIẾN DAT**



Gia đình anh Trần Thanh Tùng có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm từ làm những mô hình tiểu cảnh mini.